

Nghĩa tình trong đại dịch

Dịch Covid-19 đã ảnh hưởng đến cuộc sống người dân cả nước nói chung, Thái Bình nói riêng. Song trong những tháng ngày khó khăn chống dịch lại tỏa sáng tinh thần Việt Nam, một tinh thần đoàn kết, đồng lòng, chung sức và sẵn sàng sẻ chia để cùng nhau sớm đẩy lùi đại dịch. Cùng cả nước tham gia phòng, chống dịch Covid-19, tại Bắc Giang, Bắc Ninh, gần 80 bác sĩ, điều dưỡng, sinh viên ngành Y tế của Thái Bình đã lên đường vào các điểm nóng hỗ trợ điều trị bệnh nhân nhiễm Covid-19 và lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2.

Trực tiếp điều trị cho bệnh nhân nhiễm Covid-19

Mang trong mình nhiệt huyết, trách nhiệm, niềm tự hào và cả quyết tâm cao nhất, những chiến sĩ áo trắng Thái Bình gồm 2 bác sĩ, 4 điều dưỡng của Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã không quản khó khăn, đến Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh điều trị cho các bệnh nhân nhiễm Covid-19. Ngày đầu đến Bắc Ninh, các bác sĩ, điều dưỡng Thái Bình được tập huấn về kiểm soát nhiễm khuẩn và ngay ngày thứ hai đã trực tiếp tham gia điều trị, chăm sóc bệnh nhân nhiễm Covid-19.

Bác sĩ Nguyễn Văn Ngọc, trưởng đoàn cán bộ y tế Thái Bình hỗ trợ tỉnh Bắc Ninh cho biết: Chúng tôi tham gia điều trị cho 18 bệnh nhân nhiễm Covid-19, trong đó có nhiều bệnh nhân nặng. Cụ thể, 2 bệnh nhân phải thở máy, 8 bệnh nhân thở oxy cao tần và 8 bệnh nhân thở oxy mát. Các thành viên trong đoàn được chia thành các kíp khác nhau phối hợp với đội ngũ bác sĩ, điều dưỡng các tỉnh Phú Thọ, Nam Định, Yên Bái điều trị cho bệnh nhân. Do chủ yếu điều trị các bệnh nhân nặng, phụ thuộc thở oxy nên phải theo dõi sát tình trạng

từng người, nếu không nguy cơ tử vong rất cao. Việc mặc quần áo bảo hộ cấp 4 trong thời gian liên tục khi thời tiết nóng bức rất khó chịu. Vì thế, các bác sĩ chia làm 3 ca/ngày, thay nhau điều trị. Về ăn, ở, chúng tôi được bố trí đầy đủ, chu đáo. Cán bộ, nhân viên y tế Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh rất thân thiện. Trong những ngày ở Bắc Ninh, các thành viên trong đoàn cán bộ y tế Thái Bình luôn đồng viên nhau làm tốt nhiệm vụ, sớm điều trị khỏi cho bệnh nhân nhiễm Covid-19 để không phụ sự tin tưởng của mọi người. Mỗi ca bệnh được điều trị khỏi chúng tôi rất hạnh phúc bởi trong đó đã có sự góp sức của mình dù chỉ là phần nhỏ. Thời gian làm việc tại Bắc Ninh chưa dài song trực tiếp điều trị cho bệnh nhân, các thành viên trong đoàn Thái Bình cũng đã học hỏi được nhiều kinh nghiệm, đó là cách điều trị bệnh nhân nặng; việc phân luồng điều trị bệnh nhân và cách bố trí phòng điều trị, phòng đệm...

Vào điểm nóng lấy mẫu xét nghiệm

Tại Bắc Giang, các thành viên trong đoàn tình nguyện Trường Đại học Y Dược Thái

Bình cũng thực hiện nhiệm vụ rất quan trọng, đó là lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 cho những trường hợp có nguy cơ cao.

PGS. TS Phạm Thị Dung, trưởng đoàn tình nguyện Trường Đại học Y Dược Thái Bình chia sẻ: Ngày đầu đến huyện Việt Yên (Bắc Giang), đoàn đã nhận được sự đón tiếp rất nhiệt tình, được bố trí chỗ ăn, ở chu đáo. Tại đây, các thành viên trong đoàn tiếp tục được tập huấn về việc lấy mẫu xét nghiệm, kỹ thuật xét nghiệm nhanh kháng nguyên Covid-19 và các biện pháp bảo hộ an toàn cho đoàn tình nguyện dù trước đó tại Thái Bình các tình nguyện viên đã được tập huấn về những nội dung này. Bên cạnh đó, các bác sĩ Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển (Quảng Ninh) cũng chia sẻ cho đoàn những kinh nghiệm thực tế rất quý báu sau gần 3 tuần chiến đấu với dịch Covid-19 ở Bắc Giang. Ngày 2/6, các thành viên trong đoàn bắt đầu tham gia lấy mẫu xét nghiệm. Do thời tiết nắng nóng, để bảo đảm hiệu quả việc lấy mẫu và giữ sức khỏe cho các thành viên trong đoàn, lãnh đạo tỉnh Bắc Giang đã sắp xếp thời gian làm việc cho đoàn sau 17 giờ. Việc

lấy mẫu được phân theo nhóm, mỗi nhóm 3 - 4 người, cán bộ, giảng viên sẽ phân công, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ, hướng dẫn các nhóm và trực tiếp tham gia vào việc lấy mẫu xét nghiệm và thực hiện xét nghiệm nhanh kháng nguyên tại các vùng phong tỏa, cách ly. Do địa hình các điểm lấy mẫu khá xa, các trường hợp lấy mẫu không được phép rời khỏi khu phong tỏa nên các nhóm lấy mẫu phải di chuyển nhiều giữa các địa điểm. Việc lấy mẫu kết thúc trước 24 giờ đêm, ai nấy đều thấm mệt nhưng rất vui vì đã hoàn thành nhiệm vụ. Qua tổng hợp, riêng ngày 3/6 các thành viên trong đoàn đã lấy được gần 2.700 mẫu bệnh phẩm trong cộng đồng.

PGS. TS Phạm Thị Dung cho biết thêm: Tại Bắc Giang, công việc của các đoàn diễn ra khá thuận lợi do hàng ngày lãnh đạo tỉnh đều giao ban trực tuyến, sau đó có kế hoạch cụ thể phân công nhiệm vụ cho từng đoàn. Tỉnh Bắc Giang cũng bố trí cán bộ UBND tỉnh làm đầu mối liên lạc với các đoàn nên những khó khăn, vướng mắc đều được đáp ứng kịp thời. Khi về cơ sở thực hiện nhiệm vụ, tình nguyện viên các xã, thị trấn đều hỗ trợ nhiệt tình, dẫn đường cho đoàn đến các điểm cần lấy mẫu. Do đó, các thành viên bắt nhịp công việc rất nhanh. Bên cạnh đó, một trong những điểm được tỉnh Bắc Giang đánh giá cao đối với đoàn tình nguyện của Thái Bình, đó là Trường Đại học Y Dược Thái Bình đã có chương trình học tập tại Viện Nghiên cứu các bệnh truyền nhiễm Địa Trung Hải (IHU), Marseille (Pháp). Các nhà nghiên cứu về dịch bệnh của IHU đã chia sẻ các thông tin mới và kinh nghiệm trong phòng, chống dịch Covid-19. Từ đó đã tham mưu chuyên môn với tỉnh Bắc Giang phòng, chống dịch. Dù mới ở đây một thời gian ngắn nhưng sự tiếp đón nhiệt tình, chu đáo của cán bộ, các tổ chức, đoàn thể và nhân dân Bắc Giang đã tiếp thêm động lực để đoàn quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ cao cả mà cán bộ, nhân dân Thái Bình nói chung, Trường Đại học Y Dược Thái Bình nói riêng tin tưởng giao phó.

Những ngày tham gia chống dịch ở Bắc Ninh, Bắc Giang sẽ là kỷ niệm khó quên với các chiến sĩ áo trắng của Thái Bình. Đây cũng là dịp để các bác sĩ, nhân viên y tế Bệnh viện Đa khoa tỉnh và cán bộ, giảng viên, sinh viên Trường Đại học Y Dược Thái Bình học hỏi, nâng cao năng lực chuyên môn, trao đổi kinh nghiệm thực tế trong phòng, chống dịch. Trong gian khổ, một lần nữa nghề Y lại tỏa sáng để mỗi chúng ta thêm tự hào về những chiến sĩ áo trắng nơi tuyến đầu phòng, chống dịch.

HOÀNG LANH

TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM THÁI BÌNH ĐỒNG HÀNH CÙNG NGƯỜI LAO ĐỘNG

Thời gian qua, dịch Covid-19 diễn biến phức tạp đã ảnh hưởng nhiều đến hoạt động tư vấn, giới thiệu việc làm cho người lao động (NLD) của Trung tâm Dịch vụ việc làm Thái Bình. Vượt qua khó khăn, Trung tâm đã nỗ lực không ngừng, thực hiện đồng bộ các giải pháp, giúp NLD tìm được việc làm phù hợp và giải quyết kịp thời chế độ bảo hiểm thất nghiệp.



Cán bộ Trung tâm Dịch vụ việc làm Thái Bình hướng dẫn người lao động thực hiện thủ tục hưởng bảo hiểm thất nghiệp.

Ông Lê Văn Côn, Giám đốc Trung tâm chia sẻ: Hơn 1 năm qua, dịch Covid-19 đã ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động tư vấn, tuyển lao động, cung ứng nguồn, liên kết đào tạo, định hướng lao động xuất khẩu. Bên cạnh đó, những thị trường trọng tâm về xuất khẩu lao động như Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan... đều có diễn biến dịch bệnh rất phức tạp, đã ảnh hưởng đến tâm lý của người dân. Do vậy, việc tư vấn cho NLD tham gia các chương trình xuất khẩu lao động hết sức khó khăn; việc khai thác đơn hàng tại các doanh nghiệp bị ảnh hưởng, số lượng đơn hàng ít hơn, NLD không có nhiều cơ hội tìm ngành nghề phù hợp. Nhất là việc tạm dừng tiếp nhận lao động của các thị trường lao động nước ngoài đã ảnh hưởng đến tiến độ xuất cảnh của NLD... Đồng thời, tình hình thị trường lao động trong nước cũng bị ảnh hưởng không kém. Hầu hết các công ty, doanh nghiệp đều cắt giảm nhân công, không có nhu cầu tuyển dụng mới. Số lượng lao động thất nghiệp tăng cao do dịch cũng tạo một phần áp lực cho bộ phận tiếp nhận hồ sơ bảo hiểm thất nghiệp. Chưa kể, đầu tháng 5/2021, Trung tâm có 55 cán bộ, nhân viên là các trường hợp F2, F3 phải cách ly tập trung và cách ly tại gia đình do tiếp xúc với trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 đã ảnh hưởng phần nào đến việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn.

Với tinh thần nỗ lực vượt khó, Trung tâm Dịch vụ việc làm Thái Bình đã chủ động triển khai nhiều giải pháp nhằm hỗ trợ tối đa NLD cũng như các doanh nghiệp, trong đó tập trung đẩy mạnh hoạt động khai thác và cung ứng thông tin thị trường lao động bằng nhiều hình thức: khai thác trực tiếp thông tin tại doanh nghiệp; qua website, tài khoản mạng xã hội facebook, zalo của Trung tâm; thường xuyên theo dõi các thông tin tuyển dụng của doanh nghiệp qua các phương tiện thông tin, thực hiện liên hệ với doanh nghiệp để xác minh và khai thác thông tin tuyển dụng chi tiết, dữ liệu khai thác doanh nghiệp bảo đảm đủ thông tin, chất lượng. Cùng với đó, hàng tuần Trung tâm tổ chức tư vấn, giới thiệu việc làm trực tuyến để doanh nghiệp, NLD tìm hiểu về thị trường lao động. Khi dịch Covid-19 được kiểm soát, hàng tháng tổ chức phiên giao dịch việc làm cho NLD, tư vấn giới thiệu việc làm, học nghề, tư vấn chính sách pháp luật lao động cho NLD. Phối hợp với trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên các huyện, thành phố tổ chức tư vấn, giới thiệu, định hướng nghề nghiệp cho học sinh THPT, sinh viên, bộ đội xuất ngũ, thanh niên..., tạo sự kết nối giữa NLD và người sử dụng lao động.

Với những giải pháp trên, 5 tháng đầu năm 2021, mặc dù dịch Covid-19 diễn biến phức tạp nhưng Trung tâm đã

tổ chức tư vấn cho 3.344 lượt người, giới thiệu việc làm cho 350 người; tổ chức cho 72 lao động tham gia thị trường lao động ngoài nước; thực hiện khai thác, kết nối với gần 1.000 doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng với số lượng trên 10.000 lượt người. Ngoài ra, Trung tâm còn hướng dẫn 2.670 lao động hoàn thiện hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp; tham mưu Sở Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với 2.660 lao động và quyết định học nghề cho 44 lao động.

Mục tiêu của Trung tâm Dịch vụ việc làm Thái Bình từ nay đến cuối năm 2021 là phần đầu tư vấn, giới thiệu việc làm cho 8.500 lượt lao động; giới thiệu việc làm cho 3.500 người; kết nối thông tin với 2.000 doanh nghiệp; tổ chức 6 phiên giao dịch việc làm. Để thực hiện mục tiêu trên, thời gian tới, cùng với thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch Covid-19, Trung tâm tiếp tục triển khai hiệu quả các hoạt động phát triển thị trường lao động; nâng cao hiệu quả khai thác thông tin cung cấp lao động; đổi mới phương thức tư vấn giới thiệu việc làm, dạy nghề cho lao động có nhu cầu, nhất là lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp; phối hợp với các doanh nghiệp giới thiệu việc làm, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho NLD.

NGUYỄN CƯỜNG



Bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh điều trị cho bệnh nhân nhiễm Covid-19 tại Bắc Ninh.

Chuẩn bị tâm thế cho trẻ vào lớp 1

Năm học 2021 - 2022 là năm học thứ hai triển khai chương trình giáo dục phổ thông 2018. Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, các hoạt động hướng dẫn, giáo dục và chuẩn bị hành trang cho trẻ 5 tuổi vào lớp 1 của các trường mầm non trên địa bàn tỉnh bị ảnh hưởng. Vì vậy, ngành Giáo dục đã thực hiện nhiều giải pháp nhằm giúp trẻ tự tin bước vào ngưỡng cửa quan trọng đầu đời.

Như thói quen hàng ngày, cháu Bùi Lan Phương, 6 tuổi, con gái chị Lê Thu Hiền, tổ 19, phường Trần Lãm (thành phố Thái Bình) sau khi ăn sáng xong đều dành thời gian ngồi vào bàn học. Lúc thì cháu học nhận diện chữ cái, con số, lúc thì cháu học cách mở, gấp vở, cách cắt sách, vở, đồ dùng học tập vào cặp. Chị Lê Thu Hiền tâm sự: Thời gian đầu con nghĩ học do dịch, gia đình cũng lo vì năm học tới cháu lên lớp 1. Tuy nhiên, sau một thời gian ngắn, con đã quen với thời gian biểu, mọi việc cá nhân đến giờ giấc ngồi vào bàn học con đều thực hiện đúng. Để làm được điều này, vợ chồng tôi đã dành thời gian nhất định để giới thiệu cho con những hành trang theo con vào lớp 1. Nhưng quan trọng hơn, đó là trong thời gian nghĩ

học các cô giáo ở trường mầm non của con vẫn thường xuyên quay các video ngắn gửi cho phụ huynh với các nội dung về các đồ dùng học tập cho học sinh lớp 1, cách gấp trang phục gọn gàng, cách đặt đồng hồ báo thức... Sau khi con xem xong các video này, phần vì hào hứng, phần vì nhớ trường lớp nên con thực hiện rất nhanh và nghiêm túc. Cô giáo Nguyễn Hương Giang, giáo viên Trường Mầm non Sunflower (thành phố Thái Bình) chia sẻ: Thời gian nghỉ học do dịch khá dài nên giáo viên chúng tôi quay lại các video ngắn hướng dẫn phụ huynh cách chuẩn bị hành trang cho các con vào lớp 1. Hy vọng các con sẽ không bỏ lỡ dù thời gian nghỉ học kéo dài.

Đối với các xã vùng ven và biển, việc chuẩn bị tâm thế cho trẻ vào lớp 1 được ngành

Giáo dục đặc biệt quan tâm. Cô giáo Nguyễn Thị Tuyến, Hiệu trưởng Trường Mầm non Đông Minh (Tiền Hải) cho biết: Do đặc thù ở đây người dân chủ yếu làm nghề đánh bắt, nuôi trồng thủy hải sản nên dù học sinh nghỉ học do dịch chúng tôi vẫn tích cực tuyên truyền đến phụ huynh học sinh, nhất là những phụ huynh có con năm nay vào lớp 1 cách chuẩn bị tâm thế cho con bước vào lớp 1 trong đợt nghỉ này. Chuẩn bị tâm thế cho trẻ vào lớp 1 là một quá trình tác động nhằm hình thành ở trẻ sự sẵn sàng đi học, giúp trẻ thích ứng với hoạt động học tập ở lớp 1. Vì vậy, để chuẩn bị tâm thế cho trẻ 5 tuổi vào lớp 1 là cần phải chuẩn bị tốt về mặt thể chất, trí tuệ, tình cảm, xã hội, ngôn ngữ và một số kỹ năng cần thiết cho hoạt động học. Vào giữa tháng

5 hàng năm, Trường Mầm non Đông Minh đều tổ chức cho trẻ mẫu giáo 5 tuổi tham quan trường tiểu học tại địa phương. Tuy nhiên, năm nay, do ảnh hưởng của dịch bệnh nên nhà trường đã đẩy thời gian sớm hơn 2 tuần. Điều này nhằm giúp hình thành một số kỹ năng xã hội cho trẻ như: tự tin, biết cách thực hiện một số quy tắc, quy định sinh hoạt ở trường tiểu học; kỹ năng hợp tác, quan tâm, chia sẻ trong mối quan hệ với mọi người xung quanh...

Bà Trần Thị Huyền, Phó Trưởng phòng Giáo dục mầm non, Sở Giáo dục và Đào tạo cho biết: Năm nào cũng vậy, phụ huynh có con bước vào lớp 1 đều không tránh khỏi lo lắng, nhất là 2 năm gần đây học sinh phải nghỉ học do dịch bệnh. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia giáo dục và giáo viên cho rằng, học trước chương trình sẽ khiến trẻ chủ quan, giảm hứng thú học tập khi vào lớp 1, ảnh hưởng đến quá trình phát triển tâm sinh lý của trẻ. Hiện nay, hầu hết các trường mầm non trên địa bàn tỉnh đều có các video hướng dẫn phụ huynh chuẩn bị hành trang cho trẻ vào lớp 1. Vì

vậy, phụ huynh có thể cùng con học tại nhà qua các video này để trẻ làm quen trước khi vào lớp 1. Mặt khác, việc triển khai thực hiện chuyên đề "Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm" ở tất cả các trường mầm non trên địa bàn tỉnh trong hơn 5 năm qua đã giúp trẻ phát huy tư duy sáng tạo, tính tự lập. Phụ huynh không nên quá lo lắng mà tìm lớp học thêm cho con. Cũng theo bà Trần Thị

Huyền, điều quan trọng hơn mà phụ huynh cần trang bị cho con trong thời gian này đó là các kỹ năng cơ bản phòng, chống dịch bệnh, để phòng trong năm học 2021 - 2022 dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp.

Theo thống kê của Phòng Giáo dục mầm non, Sở Giáo dục và Đào tạo, năm học 2021 - 2022, toàn tỉnh dự kiến có trên 29.000 trẻ hoàn thành chương trình mầm non bước

vào lớp 1, gần hơn 1.000 học sinh so với năm học trước. Rút kinh nghiệm từ việc triển khai chương trình, sách giáo khoa lớp 1 của năm học 2020 - 2021, năm học này các trường có cấp tiểu học trên địa bàn tỉnh đang tiếp tục tổ chức tập huấn, sinh hoạt chuyên môn theo hình thức trực tuyến để nâng cao chất lượng giảng dạy cho năm học mới.

DẶNG ANH



Cháu Bùi Lan Phương, tổ 19, phường Trần Lãm (thành phố Thái Bình) làm quen với các bài toán qua tranh, ảnh.